

TÁI CHIẾM ĐÀI PHÁT THANH SÀI GÒN TẾT MẬU THÂN 1968

Từ ngàn xưa, theo phong tục tập quán cổ truyền của dân tộc Việt Nam ta thì ngày Tết Nguyên Đán là ngày đầu năm thiêng liêng sum họp của mọi người. Mà nước Việt Nam ta đã trải qua nhiều năm nội chiến Nam-Bắc triền miên. Vì vậy nên chính phủ miền Nam và Bắc đã ngồi lại thoả thuận ký kết chung một hiệp ước ngưng chiến ba ngày Tết để cho binh sĩ hai bên được ăn Tết sum vầy cùng gia đình theo đạo lý Á Đông.



Huy hiệu ĐĐ15ND

vang trên thế giới.

Nhưng với bản chất tráo trở, bên phía miền Bắc đã không tôn trọng hiệp ước ngưng chiến mà còn lợi dụng sơ hở ngưng chiến của quân dân miền Nam, bọn cộng sản Bắc Việt tổ chức một cái gọi là “tổng tiến công” đánh chiếm miền Nam ngõ hầu gây tiếng

Bắt đầu từ đêm 30 Tết Mậu Thân năm 1968, khi nhà nhà đang rộn ràng tiếng pháo đón giao thừa thì bọn VC đã lợi dụng tiếng pháo nổ, chúng tổ chức tấn công đều khắp từ Huế trở vô Sài Gòn. Dù đang vui Xuân nhưng các chiến sĩ VNCH đã can trường dũng mãnh chống trả quyết liệt bẻ gãy mọi cuộc tiến công của bọn VC.

Ở mặt trận Sài Gòn, bọn VC mưu toan tổ chức đánh chiếm Đài phát thanh để có thể tuyên truyền “tổng tiến công toàn thắng” và phát thanh đi lời kêu gọi dân chúng hưởng ứng nổi dậy.

Sau đây là diễn tiến trận đánh “tái chiếm đài phát thanh”.

Vào lúc 6:00g chiều ngày mùng một Tết Mậu Thân, như bao binh sĩ khác, Đại úy La Trịnh Tường đang ở nhà ăn Tết cùng gia đình thì bỗng có một người lính của TĐ1ND đến nhà mời Đại úy Tường vô trại Nguyễn Trung Hiếu trình diện gấp.

Khi vô đến trại, Đại úy Tường chỉ gặp Đại úy Trần Hoài Châu, Sĩ Quan Ban 3 của TĐ1ND.

Đại úy Châu nói:

– Đại úy Tường vui lòng dắt Đại Đội xuống ứng chiến cho Biệt Khu Thủ Đô vì hiện giờ không còn ai, sau khi các Trung đội trưởng trở về tôi sẽ điều động họ thay thế anh.

Đại úy Tường liền xuống Đại Đội 15 đánh keng tập hợp, nhưng chỉ hơn 40 người vì trước đó Đại úy Tường đã du di cho anh em độc thân đi phép về thăm và vui với gia đình nhân dịp Tết.

Đại úy Tường cùng 40 chiến sĩ Đại Đội 15 đến trình diện BKTĐ, kẻ đó BKTĐ chỉ định qua trình diện phòng ANQĐ để nhận nhiệm vụ.

Khi Đại úy Tường đến phòng ANQĐ thì được chỉ định phân công: 1 trung đội giữ trại gia binh của phòng ANQĐ. 1 Tiểu đội đóng trấn phía sau đài phát thanh. 1 tổ vũ khí nặng đặt trên lầu của đài phát thanh để tăng cường cho 1 Đại Đội Cảnh Sát dã chiến ở đó có nhiệm vụ trấn giữ đài phát thanh.

Vào buổi tối khi đi kiểm soát các nơi cùng với 1 thiếu tá phòng ANQĐ, thì vị thiếu tá này nói với Đại úy Tường:

– Anh không nên quá tin tưởng vào lực lượng CSDC mà anh nên đặt một tổ nút chặn (tổ 4 người) ở phía Phan Đình Phùng để phòng khi xảy ra chuyện thì Nhảy Dù sẽ tiếp ứng và chỉ huy kịp thời.

Đại úy Tường bố trí anh em vào các vị trí trọng yếu. Ở cổng ra vào ĐPT có 4 anh em gồm 3 binh sĩ và 1 trung sĩ với 1 máy truyền tin PRC-25.

Lúc 2:35g khuya mùng hai Tết, Đại úy Tường nhận được lệnh báo động, cầm tất cả mọi xe cộ kể cả xe tuần tiễu xuất nhập đài phát thanh.

Đúng 2:55g khuya, một xe quân cảnh Mỹ (do bọn VC ăn cắp) và một xe Simca dân sự đến dừng lại trước cổng đài phát thanh rồi tắt đèn. Lính chốt chặn hỏi mật khẩu, chúng liền pha đèn bắn xối xả vào toán chốt chặn làm cho 3 binh sĩ tử thương và 1 bị thương.

Lực lượng ND do Đại úy Tường chỉ huy phản ứng nhanh chóng, điều động kịp thời tiến đến đài phát thanh từ hướng phòng ANQĐ đường Mạc Đĩnh Chi.

Ngay lúc đó có 2 chiếc thiết giáp V100 dừng lại, Đại tá Nguyễn Ngọc Loan cho 1 sĩ quan tùy viên lên gọi Đại úy Tường xuống.

Đại tá Loan hỏi Đại úy Tường:

- Anh cấp bậc và chức vụ gì?
- Tôi cấp bậc Đại úy ĐĐT/ĐĐ15ND.

Đại tá Loan tiếp:

– Tôi muốn anh phải chiếm lấy lại đài phát thanh trong vòng 15 phút nếu không tôi sẽ lột lon anh.

– Dạ, tôi đang điều động binh sĩ mà đại tá kêu nên tôi mới tạm dừng chạy xuống gặp đại tá.

– Được! anh cứ thi hành đi.

Sau đó, Đại úy Tường gom góp được 14 chiến sĩ, chia làm 4 toán tìm cách đột nhập vào đài phát thanh (lúc này VC đã vào được trong đài phát thanh).

Toán thứ nhất vô cửa sau tử thương 2, bị thương 2. Do đó Đại úy Tường huỷ bỏ kế hoạch vô bằng cửa mà tìm cách leo qua tường đột nhập vào cửa sổ các phòng, đánh chiếm theo chiến thuật thành phố, là dùng lựu đạn quăng áp đảo vào mỗi cửa sổ phòng và xông vào tiêu diệt VC.

Sau khi đã tiêu diệt xong bọn VC đang tử thủ trong các phòng. Còn sót lại 1 tên vội chạy thẳng về phía cổng, núp trong lô cốt. Đại úy Tường chỉ còn 2 người lính chạy đuổi theo. Tên VC núp trong lô cốt bắn ra chết thêm 1 người lính nữa. Đại úy Tường và người lính còn lại chạy bọc ra phía sau lô cốt thay phiên nhau bắn yểm trợ để tiếp cận sát lô cốt. Khi chỉ còn 8 mét tới lô cốt thì tên VC quăng 1 trái lựu đạn chày. Trái lựu đạn nổ tung khiến Đại úy Tường trúng miêng bị thương té xuống đồng thời tên VC bắn bồi thêm trúng vào bình xăng của xe gắn máy ở bãi giữ xe bốc cháy. Người lính đi cùng Đại úy Tường cũng bị trúng miêng lựu đạn bị thương.

Lúc đó, Đại tá Loan đang đứng thị sát trận địa, nhìn qua ngọn lửa cháy phừng phừng thấy Đại úy Tường đang ngã quỵ xuống. Ông liền kêu người y tá ND đứng gần đó:

– Đại úy này bị thương rồi, mau lên tiếp cứu ông đi.

Còn tên VC núp trong lô cốt thoát ra được chạy mất.

Sau đó thì Đại tá Loan ra lệnh SQ tùy viên của ông đưa Đại úy Tường vô nhà thương Grall. Mọi chi phí do Tổng Nha Cảnh Sát đài thọ vì Grall là nhà thương tư của Pháp.

Sáng hôm sau, báo chí Sài Gòn đăng tải hàng tit chữ lớn “Tái Chiếm Đài Phát Thanh – Đại úy Nhảy Dù La Trịnh Tường bị thương”. Phụ thân Đại úy Tường đọc tin hốt hoảng vội vàng chạy đi tìm khắp các bệnh viện quân đội mà không thấy, tưởng rằng con mình đã tử thương.

Qua hôm sau, Đại úy Tường tỉnh lại, vội vàng viết vài dòng nhắn nhờ cô y tá đến nhà phụ thân ở Quận 4 Bến Vân Đồn.

Sau đó, Đại úy Tường được đưa về bệnh viện Đỗ Vinh để điều trị tiếp.

Khi về đến bệnh viện Đỗ Vinh, Đại úy Tường mới gặp lại anh lính bị thương đầu tiên trong chốt chặn 4 người mà đã chết 3 người trong loạt đạn đầu tiên của cộng quân. Nghe anh lính kể lại nên Đại úy Tường mới được biết rõ hơn những chi tiết diễn tiến.

15 tên cộng quân mưu toan chiếm đài phát thanh đã bị các chiến sĩ ĐĐ15ND tiêu diệt 14 tên, chỉ còn 1 tên nhanh chân trốn chạy thoát.

Phía bên ND có 13 người thì hi sinh 6, bị thương 7. Như vậy đã là một chiến công thầm lặng của vị chỉ huy anh dũng điều động và trực tiếp chiến đấu cùng các chiến sĩ thuộc cấp, cùng chấp nhận hiểm nguy để giữ vững đài phát thanh Sài Gòn, bẻ gãy mưu toan tính của bọn Việt cộng đã không tuân theo hiệp ước ký ngưng chiến trong ba ngày Tết Mậu Thân năm 1968.

* Ghi nhận lại lời kể của đích thân La Trịnh Tường trong một buổi sáng ngồi uống cà phê ôn kỷ niệm ngày nào... vào một sáng buồn tại Little Saigon, California...

Mũ Đỏ Nguyễn Văn Hùng



Ghi chú:

ĐPT – Đài Phát Thanh
ĐĐ15ND – Đại Đội 15 Nhảy Dù
Đ/úy – Đại úy
VNCH – Việt Nam Cộng Hoà
TĐ1ND – Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù
ĐĐT/ĐĐ15 – Đại Đội Trưởng Đại Đội 15
VC – Việt cộng
SQ – Sĩ quan
BKTĐ – Biệt Khu Thủ Đô
ANQĐ – An Ninh Quân Đội
CSDC – Cảnh Sát Dã Chiến
ND – Nhảy Dù



*Nguồn: Internet eMail by **MĐ Nguyễn Văn Hùng** chuyển*

*Đăng ngày Chúa Nhật, December 3, 2023
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTĐ/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*